
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 279  —  261. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um taxta tannlækna.

Frá Jóni Gunnarssyni.

1. Getur ráðuneytið fylgst með því hversu há gjöld tannlæknar innheimta hjá sjúklingum
sínum fyrir tannlæknaþjónustu?

2. Er hin frjálsa gjaldskrá tannlækna í öllum tilvikum hærri en viðmiðunargjaldskrá ráðu-
neytisins? Ef svo er, hversu miklu hærri er hún? Óskað er eftir ónafngreindri sundur-
liðun eftir öllum tannlæknum, frá sl. áramótum að telja.

Skriflegt svar óskast.


